

THIỆU THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ

Quyết tâm gỡ khó

(tiếp theo và hết)

KỶ 3: GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ THÁO GỠ?

Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế, từ trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, vướng đến đâu gỡ đến đó. Tuy nhiên đến nay, việc thiếu thuốc vẫn diễn ra cục bộ ở một số cơ sở y tế, ở một số thời điểm. Cần những giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này là mong mỏi của các cơ sở y tế và của những người phải đến bệnh viện.

Vướng đầu gỡ đầu

Cho đến thời điểm này, nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc đã được triển

khai. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Toàn ngành đã phân tích thấu đáo các tồn tại, hạn chế, khó ở đâu tập trung giải quyết ở đó. Đối với danh mục thuốc từ gói đấu thầu quốc gia, đảm bảo phân giá và đấu thầu cấp địa phương, Sở Y tế giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổng hợp, đề xuất sớm với cấp trung ương, đồng thời chỉ đạo triển khai tổ chức đấu thầu sớm tại tỉnh. Đối với gói thầu cấp đơn vị, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào mô hình bệnh tật, rà soát, lập kế hoạch, đẩy sớm thời gian đấu thầu thuốc, vật tư y tế để chủ động trong việc sử dụng

thuốc, vật tư tại đơn vị. Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra thiếu thuốc, chủ động sử dụng thuốc thay thế, khi vượt quá khả năng đơn vị giải quyết, báo cáo kịp thời để thực hiện điều tiết giữa các đơn vị. Bà Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Căn cứ trên lưu lượng người bệnh, phác đồ điều trị, mô hình bệnh tật, ngay khi có chỉ đạo của Sở Y tế về công tác đấu thầu mua sắm thuốc tập trung cấp quốc gia và cấp địa phương, Bệnh viện đã chủ động triển khai. Ngay từ quý II năm trước, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, lập danh mục thuốc cần mua sắm, bảo đảm trong quý III sẽ tổ chức đấu thầu thuốc cho năm tiếp theo. Sau khi đấu thầu lần 1 không đủ danh mục cần mua sắm, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đấu thầu lại, bổ sung danh mục thiếu. Trong quá trình hoạt động chuyên môn, chủ động sử dụng thuốc thay thế, phù hợp với kế hoạch điều trị; có kế hoạch ưu tiên sử dụng các thuốc mà nguồn cung khan hiếm, cung ứng chậm cho bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu...

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, khắc phục tình trạng không trúng thầu được thuốc, một số gói thầu có danh mục trúng thầu thấp dẫn đến khó khăn về cung ứng thuốc, Bệnh viện đã linh hoạt đưa ra giải pháp về bài thuốc y học cổ truyền. Ông Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình chia sẻ: Khi có đủ thuốc sẽ tăng giảm về liều lượng song khi thiếu thuốc, Bệnh viện thực hiện bài thuốc theo đối pháp lập phương, có triệu chứng nào ra bài thuốc như vậy. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng tăng các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ để nâng hiệu quả điều trị.

Đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình, thời điểm thiếu thuốc Bệnh viện đã vận dụng nhiều nguồn lực, trong đó có việc vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Còn tại hầu hết các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, giải pháp đưa ra cũng là sử dụng các nhóm thuốc thay thế hoặc sử dụng thuốc đã trúng thầu ở địa phương khác do trung ương, tỉnh điều tiết về, trích quỹ của đơn vị để mua sắm thuốc... Tuy nhiên, theo lãnh đạo các bệnh viện, những khó khăn về đấu thầu, mua sắm thuốc tại các đơn vị y tế vẫn còn tồn tại, các giải pháp đã thực hiện khó giải quyết được căn nguyên vấn đề, cần những giải pháp mang tính đồng bộ trên toàn quốc, toàn tỉnh thì mới khắc phục được tình trạng thiếu thuốc tiếp tục xảy ra.

Cần tiếp tục tháo nút thắt

Theo phân tích của lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện, Luật Đấu thầu ban hành vào tháng 6/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành tháng 2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu có nhiều quy định gỡ khó trong công tác đấu thầu thuốc song

trong nhiều nội dung còn đang bỏ ngõ như hiện nay thì Bộ Y tế cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định và các quy định, biểu mẫu cụ thể hơn về công tác này giúp các cơ sở y tế có thêm căn cứ, cơ sở trong tổ chức đấu thầu mua sắm, cung ứng thuốc, vật tư y tế. Đơn cử, danh mục thuốc sử dụng tại các bệnh viện hiện nay được phân theo 3 cấp đấu thầu: trung ương, địa phương và đơn vị. Khi xây dựng thông tư và các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn, cần có quy định cụ thể về nhóm thuốc, danh mục thuốc do từng cấp đảm nhiệm đấu thầu. Khi cấp nào được phân công đấu thầu đối với nhóm thuốc, danh mục thuốc đó thì sẽ chịu trách nhiệm đấu thầu dù số lượng hoặc bảo đảm danh mục thuốc thay thế mà tuyến dưới đề xuất, không để tình trạng tuyến trên đấu thầu không đủ, trả về tuyến dưới gây nên sự bị động trong sử dụng thuốc tại tuyến dưới như thời gian qua.

Trở lại với bản khoản, thắc mắc của người dân: Tại sao số tiền BHYT vẫn đóng đủ hàng tháng, hàng năm song khi đến bệnh viện lại phải mua thuốc có trong danh mục thuốc BHYT thanh toán? Về nội dung này, cần bộ quản lý các cấp ngành y tế đều đề nghị Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phối hợp để sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia BHYT. Cụ thể, trong trường hợp người bệnh được chẩn đoán, kê đơn và chỉ định thuốc, vật tư y tế có trong danh mục thuốc BHYT trong cơ sở y tế không có thuốc, vật tư y tế do không đấu thầu được mà người bệnh phải mua thuốc để sử dụng sẽ được quỹ BHYT chi trả trực tiếp cho người bệnh để người bệnh bỏ vào sổ tiền phải ra ngoài mua thuốc. Đối với gói đấu thầu tập trung toàn tỉnh, đơn vị, cũng giống như đối với gói đấu thầu tập trung quốc gia, cần có sự



Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Nam Tiến Hải sắp xếp lại tủ thuốc.

quy định cụ thể về nhóm thuốc, danh mục thuốc, giá trị gói thầu, thẩm quyền quyết định việc đấu thầu mua sắm ở từng cấp để làm căn cứ cho các cơ sở y tế trong tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế.

Gần đây nhất, cuối tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức họp nghe Sở Y tế báo cáo thực trạng công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, Sở Y tế đã báo cáo đề xuất hai phương án cơ bản: tổ chức đấu thầu tập trung cấp tỉnh để mua sắm tất cả các danh mục thuốc cho các bệnh viện công lập trong toàn tỉnh; hoặc phân cấp như đang thực hiện là có nhóm, danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp tỉnh, có nhóm, danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở. Theo phân tích thì cả hai phương án trên đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nếu đấu thầu tập trung toàn tỉnh sẽ tạo thuận lợi cho các đơn vị tuyến dưới, giá thuốc thông nhất tại các bệnh viện thuận lợi trong thanh toán BHYT. Song, trong trường hợp nhà thầu cung ứng không đủ thuốc thì tình trạng thiếu thuốc sẽ diễn ra trên diện rộng toàn tỉnh. Nếu đấu thầu chia hai cấp thì tất cả các đơn vị phải dành thời gian thực hiện

công tác này, thiếu thống nhất về giá song các bệnh viện được chủ động hơn trong đấu thầu, mua sắm...

Như vậy, sẽ không có phương án nào là tối ưu song cũng không có phương án nào là không thể thực hiện. Điều quan trọng nhất là cần quyết tâm, lựa chọn và triển khai sớm phương án phù hợp để thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế. Khi việc đấu thầu tổ chức thành công, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế đạt kết quả cao, tình trạng thiếu thuốc tại bệnh viện sẽ được giải quyết. Trước thông tin về tình trạng thiếu thuốc vẫn còn xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy cũng vừa có công văn chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương làm rõ vấn đề nêu trên, đồng thời có giải pháp thiết thực, kịp thời trong việc bảo đảm quyền lợi của người bệnh, nhất là người dân tham gia BHYT. Hy vọng với sự chỉ đạo, quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm của ngành y tế, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế sẽ sớm được giải quyết, không còn làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi của bệnh nhân BHYT như thời gian qua.

TRẦN HƯƠNG - HOÀNG LANH



Người bệnh khám, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình.

AGRIBANK TIỀN HẢI  
Ưu tiên vốn cho vay  
phát triển nông nghiệp, nông thôn

Từ nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tiên Hải (Agribank Tiên Hải) đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Chúng tôi đến thăm trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Trần Thanh Trang, thôn Trinh Cát, xã Đông Cơ. Năm 2011, theo chủ trương của xã về chuyển đổi đất cây lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi tập trung, gia đình anh Trang đã nhận 5 mẫu đất để phát triển mô hình chăn nuôi. Đến nay, ngoài nuôi 1.000 con lợn thịt, anh còn nuôi khoảng 200 con gà, đồng thời đào 6 sào ao để nuôi ốc nhồi và cá rô đồng. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm gia đình anh thu lãi 3 - 4 tỷ đồng. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, trang trại của anh Trang còn tạo việc làm cho 3 lao động với thu nhập trung bình 7 triệu đồng/người/tháng. Anh Trang tâm sự: Ban

đầu gia đình tôi chỉ nuôi 40 con lợn nái, sau chuyển sang nuôi lợn thịt với quy mô 300 con và đến năm 2019 phát triển lên 1.000 con. Gia đình tôi có được quy mô chăn nuôi như hiện nay là do có sự đồng hành rất tích cực của nguồn vốn tín dụng ngân hàng đặc biệt là Agribank Tiên Hải đã tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay vốn với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Agribank Tiên Hải hiện có 1 trụ sở chính và 5 phòng giao dịch ở các xã Phương Công, Đông Long, Đông Lâm, Nam Thanh và thị trấn Tiên Hải với tổng số 63 cán bộ, nhân viên. Đến hết tháng 3/2024, tổng nợ cho vay của Agribank Tiên Hải đạt gần 3.500 tỷ đồng với

hơn 11.700 khách hàng đang vay vốn, trong đó cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 90% tổng dư nợ cho vay. Ông Nguyễn Tuấn Hiệp, Giám đốc Agribank Tiên Hải cho biết: Thời gian qua, Agribank Tiên Hải luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, ngành ngân hàng và Agribank; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của chính quyền địa phương để triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các lĩnh vực Agribank Tiên Hải tập trung cho vay là phát triển mô hình trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp, tiểu

thủ công nghiệp, nghề và làng nghề... Bên cạnh đó, Agribank Tiên Hải còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các đoàn thể kiện toàn và củng cố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mạng lưới tổ vay vốn trên địa bàn. Đến hết tháng 3/2024, Agribank Tiên Hải đang cho vay qua 263 tổ vay vốn, tổng dư nợ cho vay đạt gần 700 tỷ đồng, chiếm 20% tổng dư nợ cho vay. Bà Bùi Thị Hương, Tổ trưởng Tổ vay vốn số 6 xã Đông Cơ cho biết: Tổ hiện đang có 10 thành viên vay vốn với mức dư nợ bình quân khoảng 200 - 300 triệu đồng/người, tỷ lệ thu nợ và lãi hàng tháng của tổ luôn đạt 100%. Việc cho vay qua Tổ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng như: gửi tiết kiệm online, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn...

Không chỉ ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, để đồng hành cùng người dân, Agribank Tiên Hải luôn chủ động cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng nhanh nhất. Bên cạnh đó, Agribank Tiên Hải cũng triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, sản phẩm dịch vụ của Agribank như cho vay thấu chi, thẻ Lộc Việt...

Để đồng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được khơi thông, thời gian tới, Agribank Tiên Hải tăng cường huy động vốn, mở rộng lĩnh vực và đối tượng cho vay; duy trì mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương để phát triển thị trường, thị phần cho vay hộ sản xuất và cá nhân, cho vay theo thỏa thuận, cho vay theo tổ; tích cực tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn huyện về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình cho vay nông nghiệp, nông thôn.

XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH VŨ THƯ  
Nâng cao chất lượng dịch vụ



Xí nghiệp nước sạch Vũ Thư đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp công suất xử lý nước sạch từ 3.000m³ lên 6.000m³/ngày đêm.

Nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển lâu dài, Xí nghiệp nước sạch Vũ Thư không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cấp công suất, chất lượng nước sạch và các dịch vụ tiện ích.

Những ngày này, Xí nghiệp nước sạch Vũ Thư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp công suất và đổi mới công nghệ lọc của dây chuyền xử lý nước sạch số 2 để sớm đưa vào phục vụ khách hàng trên địa bàn thị trấn Vũ Thư và một số thôn của các xã Minh Quang, Song An, Hòa Bình. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Để phục vụ người dân, cơ quan, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, nhất là đáp ứng chiến lược phát triển thị trường, chúng tôi được Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đầu tư hơn 3 tỷ đồng cải tạo công nghệ và nâng cấp công suất nhà máy từ 3.000 lên 6.000m³/ngày đêm. Từ đầu tháng 3 đến nay, chúng tôi tích cực đơn đốc đơn vị thi công khẩn trương xây dựng, lắp đặt thiết bị, phần đầu hoàn thành trước khi bước vào mùa nắng nóng, kịp phục vụ người dân, doanh nghiệp thời kỳ nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao.

Mặc dù chất lượng nguồn nước đầu vào lấy từ sông Hồng tương đối tốt và ổn định nhưng Xí nghiệp nước sạch Vũ Thư vẫn quyết định thay đổi công nghệ xử lý. Theo đó, Xí nghiệp đưa công nghệ sử dụng tấm lắng lamen, bộ trộn tĩnh keo tụ với nước thô nhằm tăng hiệu quả lắng đọng, nâng cao năng suất xử lý nước sạch cho dây chuyền. Hệ thống máy bơm công suất cao được Xí nghiệp lắp đặt tích hợp thiết bị điều khiển tự động, giám sát từ xa và thiết bị biến tần vừa tiết kiệm điện vừa tăng tuổi thọ máy móc. Ông Trần Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình cho biết: Hiện nay chúng tôi đã đầu tư đưa vào áp dụng công nghệ dò tìm điểm nứt, vỡ, rò rỉ nước trên đường ống bằng thiết bị sensor cảm biến âm và camera vô-bốt tại Xí nghiệp nước sạch Vũ Thư. Công nghệ mới này sẽ giúp cán bộ, nhân viên của Xí nghiệp kịp thời phát hiện các sự cố trên đường ống, tránh xảy ra mất áp lực, thất thoát nước và quan trọng nhất là không để tạp chất xâm nhập vào đường ống ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch, bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Xí nghiệp nước sạch Vũ Thư mới được đầu tư nâng cấp vẫn phòng điều hành và phòng hóa

nghiệm với đầy đủ thiết bị hiện đại để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước đầu vào, nước sau xử lý, duy trì chất lượng nước sạch đạt các thông số kỹ thuật theo quy định cung cấp tới khách hàng. Hiện Xí nghiệp cũng sử dụng phần mềm quản lý khách hàng, ứng dụng đọc số đồng hồ xác định khối lượng nước sử dụng trên điện thoại di động thông minh. Người dân, cơ quan, doanh nghiệp thanh toán tiền nước sạch thuận lợi, linh hoạt bằng tiền mặt hoặc không sử dụng tiền mặt.

Tới thời điểm này, Xí nghiệp nước sạch Vũ Thư đã cơ bản cải tạo, nâng cấp xong hơn 7km đường ống trục chính, 40km đường ống dịch vụ bằng ống nhựa HDPE có độ bền cao và an toàn đối với sức khỏe con người. Giám đốc Xí nghiệp Nguyễn Văn Chiến cho biết thêm: Hệ thống đường ống cấp nước sau cải tạo, nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng hiện hữu, đồng thời bảo đảm phục vụ tốt khi gia tăng khách hàng trong khoảng 15 năm tới do dân số tăng và một số cụm công nghiệp trên địa bàn được thành lập, thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

KHÁC ĐUẦN



Hoạt động giao dịch ở Agribank Tiên Hải.

MINH HƯƠNG